

เภัชสมหิตลจัดสัมมนาโครงการพัฒนาทักษะทางการศึกษาเภัชศาสตร์ประจำปี 2557



30 ก.ค. 2557

งานการศึกษาเภัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาโครงการพัฒนาทักษะทางการศึกษาเภัชศาสตร์ คณะเภัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 206 และ ห้องประชุม 105 อาคารราชรัตน์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคปัจจุบัน และมีความรู้และความเข้าใจแนวคิด หลักการ

และสามารถสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีความสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานต่างๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะฯ

นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คะแนนเพื่อวัดประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของเหล่าคณาจารย์

โดยโครงการนี้มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในบริบทของการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในยุคปัจจุบัน

และการพัฒนาทักษะการสอนในเรื่องของการประเมินผลเพื่อเพิ่มทักษะทางการศึกษาเภัชศาสตร์ให้กับคณาจารย์

ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มพูนทักษะทางปัญญาและการปฏิบัติทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาต่อไป ในการสัมมนาดังกล่าว

ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการย่อยที่ 1: ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเภัชสมหิตล และโครงการย่อยที่ 2:

การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดประเมินการเรียนรู้ (Constructing scoring rubrics for learning assessment)

และจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “ครูที่ปรึกษาสำหรับศิษย์ Gen Y / ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเภัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

โดยที่มงานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภัชศาสตร์ หัวข้อ “ฟังศิษย์ด้วยใจครู” โดย ภญ. ชรรินชร เสถียร จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ “แนวคิดพื้นฐานและวิธีการ การวัดประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง

แนวคิดพื้นฐานและวิธีการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน” และ หัวข้อ “การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม (Holistic rubrics) และ

การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytical rubrics)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. งามนัย พัฒน์ จากคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

อีกทั้งยังได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์จากทุกภาควิชาที่ได้เข้าร่วมการสัมมนา

เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และมุ่งมั่นพัฒนาคณะเภัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำในการสร้างเภัชกรที่โดดเด่น

ยกระดับมาตรฐานวิชาการด้านเภัชศาสตร์และให้ความรู้เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของคณะเภัชศาสตร์ต่อไป